



เพราะมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เพิ่มพูนขึ้นได้ เป็นเหตุผลที่ทำให้กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านบางใหญ่ 02 เติบโตขึ้นและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกต่างๆ ที่ไม่มีสักคนเคยเลี้ยงแพะมาก่อน

เดิมทีหทัยรัตน์ ประธานกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านบางใหญ่ 02 มีอาชีพเพาะพันธุ์ปลาตกขาย ขณะที่สมาชิกคนอื่นๆ ทำอาชีพรับจ้างบ้าง ทำประมงบ้าง และทำสวนบ้าง ซึ่งหากเข้าหน้าฝนแล้วจะว่างงานเป็นส่วนใหญ่เพราะไม่มีอาชีพเสริมทำ ทำให้ครอบครัวขาดรายได้

โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน ตะกั่วป่าจึงได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเรื่องอาชีพเสริม โดยเริ่มพูดคุยเพื่อสำรวจอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนซึ่งจะต้องดำเนินงานในรูปกระบวนการกลุ่ม “สรุปคือเลี้ยงแพะซึ่งพวกเราสนใจแล้วเริ่มรวมกลุ่มกัน” หทัยรัตน์พูด

เนื่องจากทุกคนในกลุ่มไม่มีความรู้เรื่องแพะเลย โครงการฯ ตะกั่วป่าจึงได้จัดศึกษาดูงานที่ จ.สุราษฎร์ธานี หลังจากนั้นได้ให้แพะตัวเมียกับ 4 ครอบครัวฯ ละ 1 ตัวไปเลี้ยง และได้ให้แพะกับ

อีก 12 ครอบครัวในเวลาต่อมา

แต่ด้วยสาเหตุที่มึความรู้และประสบการณ์ไม่มากพอ ทำให้การเลี้ยงแพะไม่ประสบความสำเร็จ

โครงการฯ ตะกั่วป่าจึงจัดศึกษาดูงานอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้สมาชิกกลุ่มได้กอบโกยความรู้มาไว้อย่างเต็มที่ เพราะพอจะมีพื้นที่อยู่บ้างแล้ว ทำให้การเลี้ยงแพะเริ่มประสบความสำเร็จ สามารถขยายพันธุ์แพะให้มีจำนวนมากขึ้น

ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มสามารถสร้างรายได้จากการเลี้ยงแพะถึงคนละ 5,000 – 8,000 บาทต่อปี

“เราได้มีการต่อยอดด้วยการออมทรัพย์ภายในกลุ่ม เป็นเงินออมไว้ให้สมาชิกในกลุ่มกู้กรณีฉุกเฉิน โดยเริ่มฝากขั้นต่ำที่ 100 บาทต่อเดือน แล้วยังมีการต่อยอดเงินฝากออมทรัพย์ด้วยการทำเป็นกองทุนข้าวสารซึ่งทางกลุ่มจะมีการปันผลให้กับสมาชิกทุกปี” หทัยรัตน์จาะระโนความก้าวหน้าของกลุ่มอย่างภาคภูมิใจ

## โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

# ตะกั่วป่า

จังหวัดพังงา

การสนับสนุนของท่านเป็นตัวจักรสำคัญทำให้การดำเนินงานของโครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนตะกั่วป่าสัมฤทธิ์ผลอย่างต่อเนื่องตลอดมา นำความอยู่ดีมีสุขไปสู่เด็ก ครอบครัว และชุมชน พวกเขาจึงขอส่งคำขอบคุณสำหรับความเอื้ออาทรของท่านมา ณ ที่นี้

การดำเนินงานของโครงการได้ก้าวล่วงปีที่ 7 และยังคงมุ่งให้เด็กในความอุปการะของท่านและเด็กคนอื่นๆ รวม 1,400 คนได้รับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา มีศักยภาพด้านทักษะชีวิตไปพร้อมๆ กับได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เป็นคนมีจิตสาธารณะ รู้จักการแบ่งปัน ขณะเดียวกันให้ครอบครัวของเขาได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อให้อาจสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ดังมีรายละเอียดในรายงานความก้าวหน้าฉบับนี้



มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 0-2022-9200 ถึง 2 | โทรสาร 0-2022-9203 ถึง 5 www.worldvision.or.th | info@worldvision.or.th



ความอยู่ดีมีสุขของเด็กในความอุปการะของท่านในพื้นที่การดำเนินงานของโครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

# ตะกั่วป่า

จังหวัดพังงา



โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน ตะกั่วป่า เริ่มดำเนินงานพัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชนในปี พ.ศ. 2551

ใน 4 ตำบลของอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ได้แก่

- ตำบลคึกคัก
- ตำบลบางม่วง
- ตำบลบางนายสี
- ตำบลโคกเคียน

โดยมีโครงการหลัก 3 ด้านคือ

- การอุปการะเด็ก
- การศึกษา
- การพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้

ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะ **1,400** คน

## เติมความพร้อมในด้านการศึกษา



ท่านได้สนับสนุนกระเปาะนักเรียนให้กับเด็กจำนวน **1,056** คน และเด็กจำนวน 188 คนได้รับการสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา และท่านได้ให้โอกาสเด็กจำนวน **104** คน ในช่วงอายุ 6 – 11 ปี ที่มีผลการเรียนในรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ต่ำกว่า 2.50 ได้เรียนพิเศษวิชาภาษาไทย และเรียนวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 80 คน ส่งผลให้เด็กมีผลการเรียนดีขึ้น **รวมถึงเด็กจำนวน 77** คน มีโอกาสเข้า “ค่ายทักษะวิชาการคณิตศาสตร์” และจำนวน **49** คน เข้า “ค่ายทักษะวิชาการภาษาไทย” ทำให้เด็กได้ทบทวนความรู้ที่ได้จากการเรียนตลอดจนได้ทดสอบความสามารถในการอ่าน เขียนและคิดคำนวณผ่านฐานกิจกรรม **รวมถึงเด็กในชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 241** คน ได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ทำให้เด็กได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ



## มีความรู้ควบคู่คุณธรรมและมีทักษะป้องกันตัวเอง

แม้การศึกษาจะมีความสำคัญ แต่การมีคุณธรรมจริยธรรมก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ด้วยการสนับสนุนของท่านทำให้เด็กและเยาวชนจำนวน 56 คน ได้เข้าใจถึงบทบาทของตัวเอง รู้หลักคุณธรรมจริยธรรม และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนใน “ค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม”

**รวมถึงเด็กและเยาวชน 98** คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ซึ่งนอกจากทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดแล้ว ยังช่วยให้เด็กเรียนรู้เรื่องการรู้แพ้รู้ชนะ และเด็กและเยาวชนใน **15** โรงเรียน มีโอกาสร่วมรณรงค์ชุมชนเข้มแข็งในวันสำคัญต่างๆ เป็นการปลูกฝังการมีจิตสาธารณะและจิตสำนึกต่อชุมชน ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนของตัวเอง

นอกจากนี้ท่านยังช่วยให้เด็กและเยาวชนจำนวน **188** คน ได้พัฒนาทักษะด้านการคิดและการมีวิจรรย์ญาณในการตัดสินใจใน “ค่ายทักษะชีวิต” ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมถูกต้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข



กีฬาด้านภัยยาเสพติดที่เด็กในความอุปการะ 98 คนได้เข้าร่วมกิจกรรม ช่วยให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ห่างไกลจากยาเสพติด

## ครอบครัวได้รับการส่งเสริมอาชีพให้มีความได้เพิ่มขึ้น



ท่านได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับกลุ่มอาชีพเลี้ยงแพะบ้านบางใหญ่ 02 ที่ครอบครัวเด็กเป็นสมาชิก ทำให้กลุ่มสามารถขยายและปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงแพะให้ถูกต้องตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และได้ใช้เป็นพื้นที่รองรับแพะของสมาชิกที่ไม่มีพื้นที่เลี้ยง ในอนาคตกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านบางใหญ่ 02 มีแผนจะพัฒนากลุ่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการจัดการโรงเรือนแพะ



นอกจากนี้ตัวแทนกลุ่มอาชีพในชุมชน **34** คน ได้มีโอกาสศึกษาดูงานและอบรมเรื่องกระบวนการการกลุ่มและการออมทรัพย์ เพื่อนำมาปรับใช้ในกลุ่มอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น